

Hg: Ban Truoc giao thu

ĐẢNG BỘ HUYỆN KRÔNG PA  
CHI BỘ TRƯỜNG THPT  
ĐINH TIÊN HOÀNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ia Dreh, ngày 10 tháng 01 năm 2020



## **BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN**

**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020**

Tôi tên: **Nguyễn Văn Liễu**

Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Đơn vị công tác: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Sinh hoạt tại Chi bộ: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Thực hiện NQ TW 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW, 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 1614-QĐ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BCH Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp”; trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:

**1. Về thực hiện nội dung chuyên đề 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:**

Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong chi bộ, nhà trường, động viên cán bộ đảng viên viên chức trong cơ quan đơn vị đoàn kết nhất trí xây dựng tập thể luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, góp ý chân thành từng cá nhân để vươn lên trong công tác giảng dạy và học tập.

Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị; chống bệnh thành tích, hình thức.

Gương mẫu chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, Quy chế, Quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

**2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao**

Trên cương vị bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường. Bản thân cần xc định.

Đôi với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: để việc công lên trên lên trước việc tư. Nói ít làm nhiều.

Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng.

Giương mào thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

Giương mào chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.

Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay là quản lý đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, qua loa đại khái.

Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức, các sáng kiến trong công tác.

Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.

Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc "tập trung dân chủ", thực hiện tốt "tự phê bình và phê bình".

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc; nói đi đôi với làm.

Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ động, tích cực trong công việc, nói đi đôi với làm.

Giáo dục phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện Quy định về những Điều đảng viên không được làm gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ, gắn chặt lý luận với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”; coi trọng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; khách quan, công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đùn đẩy, đổ lỗi, né tránh trách nhiệm và khuyết điểm cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

### **3. Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019:**

Mạnh dạn phê bình và phê bình đồng chí, đồng nghiệp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ giao cho từng cá nhân.

Xây dựng quy chế, chương trình làm việc của chi ủy, chi bộ kịp thời và đầy đủ theo quy định của cấp trên

Chủ động tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảng viên, viên chức trong chi bộ, nhà trường trong việc thực hiện giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh. Việc chấp hành nghị quyết, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, những biểu hiện và kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

**XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ**



**Trịnh Văn Bình**

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

**Nguyễn Văn Liễu**